

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (O33)
งาน/กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ของกลุ่มพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์และกลุ่มพัฒนาสหกรณ์เครดิตยูเนียน
กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า กรมส่งเสริมสหกรณ์

.....

ประเด็นการมีส่วนร่วม : การประชุม วางแผน ดำเนินการ แลกเปลี่ยน/ระดมความคิดเห็น ลงพื้นที่และติดตาม ประเมินผล (โดยให้บรรยายละเอียดคร่าว พร้อมระบุวัน เดือน ปี ห้องประชุม ประธานที่ ประชุม สำคัญ ผลจากการดำเนินการ) โดยดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564

ที่	รายการ	ข้อมูล
1	งาน/กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ	การขับเคลื่อนการส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนียน เพื่อเข้าสู่เกณฑ์การกำกับดูแลตามมาตรา 89/2 แห่งพระราชบัญญัติ สหกรณ์ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม การพัฒนาต้นแบบการแก้ไข ปัญหาหนี้สินสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
2	วันที่ดำเนินการ	<u>ประชุมวันที่ 18 – 19 มีนาคม 2564</u> การประชุมแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวง การดำเนินงานและการ กำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนียน พ.ศ. 2564 <u>ประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference)</u> <u>วันที่ 25 มีนาคม 2564</u> การประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) เรื่อง แนว ทางการดำเนินงานตามกฎกระทรวงและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์เครดิตยูเนียน พ.ศ.2564
3	ห้องประชุม/สถานที่	<u>ประชุมวันที่ 18 – 19 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารกรม หมิ่นพิทยาลงกรณ์ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร</u> <u>ประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference)</u> <u>วันที่ 25 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมกองพัฒนาระบบสนับสนุน สหกรณ์ ชั้น 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร</u>
4	ประธานที่ประชุม	นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

ที่	รายการ	ข้อมูล
5	กลุ่มเป้าหมาย	<ul style="list-style-type: none"> ● <u>วันที่ 18 – 19 มีนาคม 2564</u> ประกอบด้วย ผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 และพื้นที่ 2 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ● <u>วันที่ 25 มีนาคม 2564</u> <u>ประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ประกอบด้วย</u> ผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน และชุมนุมสหกรณ์ ทั้ง ๗๖ จังหวัด เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
6	วัตถุประสงค์	<p><u>ประชุมวันที่ 18 – 19 มีนาคม 2564</u></p> <p>เพื่อให้คณะกรรมการสหกรณ์ มีความเข้าใจกฎกระทรวงมากขึ้น สามารถปฏิบัติตามกฎกระทรวงได้ถูกต้อง ซึ่งจะเสริมสร้างให้สหกรณ์มีความมั่นคง มีความน่าเชื่อถือ มีธรรมาภิบาล และสมาชิกมีความเชื่อมั่นในสหกรณ์ของตนเองเพิ่มมากขึ้น ขณะที่คณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์สามารถกำหนดนโยบายในการบริหารสหกรณ์ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของสมาชิกสหกรณ์เป็นหลัก ซึ่งการประชุมดังกล่าว มีผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๑ และพื้นที่ ๒</p> <p><u>วันที่ 25 มีนาคม 2564</u></p> <p>เพื่อให้สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน และชุมนุมสหกรณ์มีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามกฎกระทรวง ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำมาตรการในการส่งเสริม กำกับ ดูแล แนะนำสหกรณ์ให้มีความรู้ความเข้าใจในแต่ละหมวดตามกฎกระทรวง รวมทั้งร่วมกันการสร้างธรรมาภิบาล สร้างความเชื่อมั่น ความน่าเชื่อถือ สร้างความมั่นคงในระบบสหกรณ์ สามารถดำเนินธุรกิจเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกสหกรณ์ให้อยู่ดีกินดีตามเจตนารมณ์ในการจัดตั้งสหกรณ์ต่อไป</p>
7	ผลจากการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม	<p>ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎกระทรวงมากขึ้น สามารถปฏิบัติตามกฎกระทรวงได้ถูกต้อง ซึ่งจะเสริมสร้างให้สหกรณ์มีความมั่นคง มีความน่าเชื่อถือ มีธรรมาภิบาล และสมาชิกมีความเชื่อมั่นในสหกรณ์ของตนเองเพิ่มมากขึ้น ขณะที่คณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์สามารถกำหนดนโยบายในการบริหารสหกรณ์ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของสมาชิกสหกรณ์เป็นหลัก ซึ่งการประชุมดังกล่าว</p>

ที่	รายการ	ข้อมูล
		มีผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนียน ทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก นอกจากนี้ สหกรณ์ยังได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสหกรณ์ได้